

## BỔ SUNG GIẢI THƯỞNG GIẢI BÁO CHÍ PHẬT GIÁO NĂM 2024



Nhằm ghi nhận, tôn vinh những đóng góp xuất sắc của tập thể, cá nhân, đội ngũ những người làm báo đối với công tác **Phật giáo**, ngày 18/6/2024, Ban Tổ chức Giải Báo chí Phật giáo do Ban TTTT T.Ư - GHPGVN chủ trì đã Công bố Tổ chức Cuộc thi Giải báo chí Toàn quốc về Phật giáo “uyên truyền lối sống tốt Đạo - đẹp Đời, Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc” lần thứ nhất, năm 2024. Ngoài những thông tin cụ thể, chi tiết về giải báo chí Phật giáo như đã công bố tại buổi họp báo, Ban TTTT T.Ư vinh hạnh nhận được một số tài trợ đóng góp bổ sung cho giải thưởng từ những đơn vị, tổ chức, cá nhân.



Cơ cấu giải thưởng như đã công bố gồm có 5 mức giải cá nhân: giải Đặc biệt, giải Nhất, giải Nhì, giải Ba và giải Khuyến khích được trao cho 5 loại hình báo chí: báo in, báo điện tử, báo phát thanh, báo truyền hình và báo ảnh. Trong đó, 1 giải đặc biệt trị giá 50 triệu đồng; 5 giải nhất, mỗi giải 20 triệu đồng; 5 giải nhì, mỗi giải 15 triệu đồng; 5 giải ba, mỗi giải 10 triệu đồng; 10 giải khuyến khích, mỗi giải 5 triệu đồng.

Căn cứ trên số lượng và chất lượng tác phẩm tham dự, Ban Tổ chức sẽ quyết định về giải thưởng mỗi loại hình và đưa ra các giải phụ (nếu có), đảm bảo các tác phẩm đạt giải là các tác phẩm có chất lượng cao và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội. Ngoài các giải cho các cá nhân tác giả và nhóm tác giả, BTC trao 1 giải tập thể được trao cho đơn vị có nhiều tác phẩm tham gia đạt chất lượng cao, với giá trị giải tập thể là 20 triệu đồng.



Phóng viên Báo chí tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX.

Đồng hành cùng cuộc thi sẽ có một số đơn vị tài trợ giải thưởng bổ sung nhằm khích lệ, động viên những tác phẩm có chất lượng cho các đối tượng khác nhau:

(1) Viện Nghiên cứu Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam và Trung tâm Bảo Hải Linh Thông tự: Tặng 10 giải thưởng cho các tác phẩm thuộc lĩnh vực nghiên cứu học thuật Phật giáo là học bổng 100% khóa học hiền triết gia, trị giá khóa học: 30 triệu đồng 1 khóa học cho một học viên.

(2) Gosinga tặng 3 giải thưởng là chuyến du lịch đến 4 Thánh địa Phật giáo tại Ấn Độ: Varanasi (Vườn Nai) - Bồ Đề Đạo Tràng (Gaya) - Nanalda - Gijihakuta và Sông Hằng dành cho các tác phẩm có nội dung đề cập đến các yếu tố văn hóa, di tích Phật giáo và truyền thống các Hệ phái Phật giáo Việt Nam.

Danh sách các tác giả được trao giải thưởng chính và giải bổ sung do Ban Giám khảo quyết định theo các tiêu chí khi chấm giải.

Tất cả các tác phẩm dự thi đạt chất lượng sau vòng sơ khảo, sẽ được Ban Tổ chức gửi tặng Bộ sách Tóm lược Đại Tạng Kinh Nikaya.

**1. Vườn Lộc Uyển****4. Lâm Tỳ Ni****2. Bồ Đề Đạo Tràng****3. Câu Thi Na**

Các tác phẩm tham dự cuộc thi gửi theo đường bưu điện, hoặc trực tiếp tại địa chỉ: Ban Thông tin Truyền thông T.Ư - Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phòng 221, chùa Quán Sứ, số 73 phố Quán Sứ, P.Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội. Tác phẩm gửi theo hình thức trực tuyến, sẽ gửi vào địa chỉ hòm thư: [giaibaochiphatgiao2024@gmail.com](mailto:giaibaochiphatgiao2024@gmail.com).

Tin tức cập tại trang web Giải báo chí Phật giáo:  
<https://giaibaochipg.tapchinghiencuuphathoc.vn>

**BAN TỔ CHỨC GIẢI BÁO CHÍ PHẬT GIÁO TOÀN QUỐC LẦN THỨ NHẤT, NĂM 2024**